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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
Direction :  Choose the best answer.   
1. If you lose a diamond ring, you will be .................... . 
 1) happy 2) funny 3) upset 4) interested   
2. “He feels full of fear or worry’’ means he is .................... . 
 1) frightened   2) surprised 
 3) upset   4) excited  
3. My father is .................... sports. 
 1) interested in   2) interested at 
 3) interesting in   4) interesting at  
4. I’m not disturbing you, .................... I? 
 1) am 2) am not 3) are 4) aren’t  
5. .................... do you prefer, lemonade .................... orange juice? 
 1) What / or   2) What / and 
 3) Which / or   4) Which / and  
6. Jane is very .................... . She finished her quiz .................... six 

minutes. 
 1) faster / at 2) faster / in 3) fast / at 4) fast / in  
7. .................... police .................... working in that place. 
 1) The / are 2) A / is 3) The / is 4) A / are  
8. That worker .................... helpless because he .................... know 

anything about tools. 
 1) was / did   2) was / didn’t 
 3) wasn’t / did   4) wasn’t / didn’t  
9. June’s .................... of the .................... girls in this class. 
 1) ones / beautiful  2) one / more beautiful 
 3) ones / most beautiful 4) one / most beautiful 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) upset 
   ถาคุณทําแหวนเพชรหาย คุณก็จะไมสบายใจ 
   upset = ไมสบายใจ 
   เปนคําคุณศัพท (Adjective) ที่มีความหมายเหมาะสม 
  1) happy (adj.) = มีความสุข 
  2) funny (adj.) = ตลก 
  4) interested (adj.) = (รูสึก)สนใจ  
2. เฉลย 1) frightened 
   “เขารูสึกเต็มไปดวยความกลัวหรือความกังวล” หมายความวาเขา

หวาดกลัว 
   frightened = หวาดกลัว 

 
 
 
 
 
 
 
   
   เพราะประโยคที่อยูในเครื่องหมายอัญประกาศ (Quotation Marks) 

เปนคําอธิบายความหมายของคําคุณศัพทนี้ 
  2) surprised (adj.) = ประหลาดใจ 
  3) upset (adj.) = ไมสบายใจ, ไมพอใจ, ซึมเศรา, ปนปวน 
  4) excited (adj.) = ตื่นเตน  
3. เฉลย 1) interested in 
   พอของฉันสนใจในกีฬาตางๆ 
   interested in = สนใจใน 
   interest จัดเปนคํากริยาที่บงบอกสภาวะของอารมณหรือความรูสึก 

(Emotional Responsive Verb) สามารถใชเปนกริยาหลักในประโยคไดทันที 
หรือเปลี่ยนรูปโดยเติม ed หรือ ing ทายคํา กอนจะนําไปใชรวมกับ Verb to 
be หรือจะใชเพื่อขยายคํานามเชนเดียวกับคําคุณศัพท (Adjective) ทั่วไปก็ได 
โดยมีรูปแบบการใช ดังนี้ 

   - หากใชเปนกริยาหลัก ซึ่งผันตามประธานและกาล (Tense)   
จะใหความหมายวา ทําให ... 

   - หากเปลี่ยนรูปโดยเติม ed ตอทาย เพื่อใหกลายเปน Past 
Participle (V3) และคําคุณศัพท จะใหความหมายวา รูสึก ...  

   - หากเปลี่ยนรูปโดยเติม ing ตอทาย เพื่อใหกลายเปน Present 
Participle (Ving) และคําคุณศัพท จะใหความหมายวา นา ... 

   จากโจทย พบวาประธานของประโยค คือ My father ซึ่งเปน
บุคคล รูปของคําคุณศัพทที่เปลี่ยนมาจากคํากริยา interest ที่เหมาะสมจะใชใน
ประโยคนี้ คือ interested และหากตองการระบุวาบุคคลนั้นสนใจเกี่ยวกับเรื่องใด 
ใหใชคําบุพบท in รวมดวย  

4. เฉลย 1) am 
   ฉันไมไดรบกวนคุณใชไหม 
   หากตองการใช Question Tag ในกรณีที่ประโยคนําเปนประโยค

ปฏิเสธ Question Tag นั้นจะตองเปนบอกเลา ประโยคคําในโจทยขอนี้ใช 
Present Continuous Tense ซึ่งมีโครงสราง คือ Subject + is/am/are + 
Ving จะเห็นไดวากริยาชวยในประโยคนําก็คือ ’m not ซึ่งเปนรูปยอที่ถูกตอง
เพียงรูปเดียวของ am not แสดงวาประโยคนําเปนประโยคปฏิเสธ Question 
Tag จึงตองใช am ซึ่งเปนรูปของ Verb to be ที่ใชกับบุรุษสรรพนาม I 

  2) นํามาใชใน Question Tag ไมได 
  3) จะใชไดก็ตอเมื่อประธานของประโยคนําเปนนามนับไดพหูพจนหรือ

บุรุษสรรพนาม You, We, They 
  4) จะใชไดก็ตอเมื่อ I เปนประธานของประโยคนําที่เปนประโยคบอกเลา  
5. เฉลย 3) Which / or 
   คุณชอบสิ่งใดมากกวากัน น้ํามะนาวหรือน้ําสม 
   Which = สิ่งใด / or = หรือ 
   ใช Which ขึ้นตนคําถามเมื่อมีของใหผูตอบเลือกมากกวาหนึ่งอยาง 

และใช or เพื่อใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
  1) ผิด เพราะ What จะใชขึ้นตนคําถามเมื่อตองการทราบเกี่ยวกับ

ชนิดหรือประเภทของคํานามที่ไมใชคน 

  2) และ 4)  ผิด เพราะ and จะใชเพื่อรวมเอาคน สัตว สิ่งของ หรือ
สถานที่ที่มีจํานวนตั้งแตสองขึ้นไปเขาไวดวยกัน  

6. เฉลย 4) fast / in 
   เจนเร็วมาก เธอทําแบบทดสอบเสร็จในหกนาที 
   fast = เร็ว เปนคําคุณศัพท (Adjective) ใชบอกลักษณะของ

คํานาม และนํา very ซึ่งเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) มาขยายได 
   in = ใน เปนคําบุพบท (Preposition) ที่ใชเพื่อบอกเวลาได 

นอกจากจะใชบอกเดือน ป ฤดูกาล รวมถึงชวงเวลาของวันแลว ยังใชบอก
ระยะเวลาของการกระทําสิ่งตางๆ ไดอีกดวย 

  1) faster = เร็วกวา เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative 
Adjective) ของ fast ใชเพื่อเปรียบเทียบนามหรือสรรพนาม 2 คําในประโยคที่
เปนการเปรียบเทียบขั้นกวา (Comparative Degree) และใช very ขยายไมได 

   at = ตอน เปนคําบุพบทที่นํามาใชเพื่อบอกเวลาได โดยใชกับเวลา
ที่ปรากฏบนหนาปดนาฬิกา อาทิเชน at 8.00 a.m. (ตอน 8.00 น./แปดโมงเชา) 
at 4.00 p.m. (ตอน 16.00 น./สี่โมงเย็น) 

  2) ผิด เพราะประโยคนี้ไมมีการเปรียบเทียบแตอยางใด 
  3) ใชคําบุพบทบอกเวลาไมเหมาะสม  
7. เฉลย 1) The / are 
   พวกตํารวจกําลังทํางานในสถานที่แหงนั้น 
   ประโยคนี้ใช Present Continuous Tense เพื่อแสดงเหตุการณที่

กําลังเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน โดยใช is, am หรือ are ทําหนาที่กริยาชวย และใช
กริยาที่เติม ing ตอทาย (Ving) ทําหนาที่กริยาหลัก เมื่อดูจากตัวเลือกที่กําหนดให
แลว พบวาตองเลือกใช are เพราะ police เปนประธานพหูพจน แมวาจะมีรูป
เหมือนคํานามเอกพจนก็ตาม และใช The นําหนา police เพื่อชี้เฉพาะ 

  2) ผิดไวยากรณ เพราะ A และ is ตองใชกับคํานามนับไดเอกพจน 
  3) ผิด เพราะ is เปนรูปของ Verb to be ที่ใชเมื่อประธานของ

ประโยคเปนคํานามนับไดเอกพจน คํานามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม He, 
She, It  

  4) ผิด เพราะ A เปนคํานําหนาคํานาม (Article) ที่ใชไดเฉพาะกับ
คํานามนับไดเอกพจนเทานั้น โดยตองเปนคํานามที่ขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะ  

8. เฉลย 2) was / didn’t 
   คนงานคนนั้นชวยอะไรไมได เพราะเขาไมรูอะไรเกี่ยวกับเครื่องมือเลย 
   ประโยคนี้เปนประโยคความรวม (Compound Sentence) ที่มี

ใจความเปนเหตุเปนผลกัน และกลาวถึงเหตุการณในอดีต ใช Past Simple 
Tense (Subject + V2) ชองวางแรกจึงใช was ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ 
Verb to be เพราะใชกับ helpless ซึ่งเปนคําคุณศัพท (Adjective) ได    
สวนชองวางที่ 2 ใช didn’t ซึ่งยอจาก did not (did เปนกริยาชองที่ 2 ของ 
Verb to do) เพื่อเปนกริยาชวยของประโยคปฏิเสธใน Past Simple Tense 
ซึ่งโครงสรางประโยคปฏิเสธใน Tense นี้ คือ Subject + didn’t (did not) + V1  

  1) และ 3) ผิด เพราะประโยคบอกเลาใน Past Simple Tense     
ไมจําเปนตองใช did เปนกริยาชวย 

  4) ผิด เพราะจะทําใหความหมายของประโยคไมสมเหตุสมผล  
9. เฉลย 4) one / most beautiful 
   จูนเปนหนึ่งในบรรดาเด็กผูหญิงที่สวยที่สุดในชั้นเรียนนี้ 
   one = หนึ่ง / most beautiful = สวยที่สุด 
   หากตองการระบุวาคํานามหรือคําสรรพนามเอกพจนคําหนึ่งมี

ลักษณะโดดเดนเปนพิเศษ โดยมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ ใหใชโครงสราง 
one + of + the + รูปคุณศัพทขั้นสุด (Superlative Adjective) + คํานาม
นับไดพหูพจน สําหรับรูปคุณศัพทขั้นสุดของคําคุณศัพทที่มี 3 พยางคขึ้นไป   
ใหใช most วางไวดานหนา ฉะนั้น รูปคุณศัพทขั้นสุดของ beautiful จึงเปน 
most beautiful  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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